



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทบริหาร ระดับต้น ในสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ (ประเภทบริหาร ระดับต้น) สำนักงาน ป.ป.ท.

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) โดยคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ในสำนักงาน ป.ป.ท. ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ประเภทบริหาร ระดับต้น) ตำแหน่งเลขที่ ๔ สำนักงาน ป.ป.ท. และประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ในสำนักงาน ป.ป.ท. ลงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ (ประเภทบริหาร ระดับต้น) แล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ (ประเภทบริหาร ระดับต้น) สำนักงาน ป.ป.ท. สามารถดำเนินการต่อไปได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๑/ว ๙ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๔ จึงขอประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกฯ ดังนี้

๑. กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกฯ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ บริเวณโถง ชั้น ๒๘ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

๒. ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกฯ

ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๒.๑ แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม

๒.๒ให้นำบัตรประจำตัวข้าราชการไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ในการรายงานตัว หากไม่นำบัตรประจำตัวข้าราชการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความเหมาะสม

๒.๓ให้ไปถึงสถานที่ดำเนินการคัดเลือกฯ ตามเวลาที่กำหนดไว้ แต่จะเข้ารับการคัดเลือกฯ ได้เมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการคัดเลือกฯ แล้ว เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ใดไปถึงสถานที่ดำเนินการคัดเลือกฯ ภายหลังจากที่การสัมภาษณ์ดำเนินการไปแล้ว อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความเหมาะสม

๒.๔ ห้ามนำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในสถานที่ดำเนินการคัดเลือกฯ

๒.๕ เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินความเหมาะสมแล้ว ต้องไปจากสถานที่ดำเนินการคัดเลือกฯ โดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมินความเหมาะสม และต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมินความเหมาะสม

ทั้งนี้ หากภายหลังตรวจสอบพบว่าผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้รายใด ขาดคุณสมบัติตามประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ในสำนักงาน ป.ป.ท. ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการ (ประเภทบริหาร ระดับต้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้น และจะถูกตัดสิทธิในการเข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้ง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายปสันน์ เทพรักษ์)

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น
ในสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ